



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง การยกเลิบบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มีประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิบบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓
มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น

เนื่องจาก คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าว
นำไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่
๑๙/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๒ ลงวันที่ ๒๒
ธันวาคม ๒๕๖๓ และมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ จึงยกเลิกการเป็นผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เฉพาะราย จำนวน ๓ ราย ดังบัญชีรายชื่อ
แนบท้ายประกาศนี้ ออกจากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณรงค์ นาคชัยยะ)

ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

แนบท้ายประกาศบัญชีรายชื่อการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชาเอก	ลำดับที่ สอบได้	ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่ โรงเรียน/อำเภอ/สังกัด
๑	นายวันชัย คชนุช	วิทยาศาสตร์ทั่วไป	๑๕๓	โรงเรียนวัดฝาง อำเภอเมืองชัยนาท สพป.ชัยนาท
๒	นางสาวนันทนา กุดเสนา	วิทยาศาสตร์ทั่วไป	๑๕๔	โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม อำเภอหันคา สพป.ชัยนาท
๓	นายกรเอก โพเขียว	วิทยาศาสตร์ทั่วไป	๑๕๕	โรงเรียนวัดหัวตะพาน อำเภอสรรคบุรี สพป.ชัยนาท

